



ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
จากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ
เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบและกำหนดสถานที่สรุปผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันอังคาร ที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการกำหนดสถานที่เพื่อดำเนินการสรุปผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและ รายงานผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน เพื่อจัดทำ ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คือ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ไปแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน ได้รับแจ้งตามหนังสือตามหนังสือที่ รบ ๗๑๕๐๑/๒๕๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ได้แจ้งการใช้ห้องประชุมในวันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากในช่วงเดือนสิงหาคม ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก มีภารกิจและหน้าที่ ของส่วนราชการ ซึ่งต้องมีการประชุมในการเตรียมงานและจัดงานต่างๆ ประกอบกับวันที่ ๑๔-๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก จะมีการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะโก เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งอาจมีการใช้ห้อง ประชุมตรงกัน เพื่อเป็นประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโกและองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก จึงพิจารณาแล้วไม่สามารถที่จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอันใช้ ห้องประชุมตามที่ร้องขอมาได้

ดังนั้น เพื่อให้การสอบคัดเลือกคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ปฏิบัติการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ สอบดังนี้

๑. สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
๒. กำหนดการประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ ครั้งที่ ๓ ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอวยชัย แดงด้อมยุทธ์)

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี
ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
จากตำแหน่ง ประเภททั่วไป เป็น ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ในตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ